

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Tổng kết hoạt động công tác Đoàn năm 2013

Việt Nam, Khánh Hòa

Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 15:52 -

Năm 2013 là năm bản lĩnh kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đoàn bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm qua Đoàn ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở tiếp tục cải thiện hóa các Chi bộ, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn ủy Khảo sát CCQ trên các lĩnh vực công tác sát với tình hình thực tiễn của Đoàn bộ, tiếp trung đội mới phong trào thực lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực thu hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến nay Đoàn bộ có 96 Đoàn viên (trong đó có 18 Đoàn viên đảng, 32 Đoàn viên chính Đảng viên), sinh hoạt tại 06 Chi bộ thực thu hoạch. Phần lớn đội ngũ Đoàn viên đều được đào tạo trình độ đại học, một số có trình độ sau đại học phù hợp với ngành nghề chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, tuy nhiên đội ngũ vào số lãnh đạo của Đoàn, hầu hết các Đoàn viên đều giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị và các đoàn thể.

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2013, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đoàn bộ đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Đoàn ủy Sở chú trọng đến hình thức công tác tư tưởng gắn với tình hình, số kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Nhìn chung trong năm qua, tình hình tư tưởng của cán bộ Đoàn viên và công chức viên chức trong toàn Đoàn bộ an tâm, tin tưởng vào số lãnh đạo của Đoàn.

Với công tác xây dựng Đoàn, toàn Đoàn bộ đã tiếp trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đoàn viên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đoàn, công tác cán bộ và quy hoạch công nhân, đội ngũ phong trào thực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho Đoàn bộ mạnh mẽ chính trị, tư tưởng và tổ chức, công nhân chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát hiện và giới thiệu kịp thời những nhân tố mới sinh tại chi bộ và cơ quan. Trong năm qua, công tác xây dựng Đoàn đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

- Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Việc nâng cao chất lượng Đoàn viên cũng được quan tâm, trong đó ưu tiên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hiện đang sinh hoạt Đoàn thanh niên và quần chúng. Đoàn ủy đã mạnh mẽ kiên trì trong công tác phát triển Đoàn viên đội ngũ mới một số quần chúng tuy có phẩm chất lý luận nhưng thực sự ưu tú và phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đoàn, Đoàn ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/KT ngày 11/3/2013 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, do vậy đã chỉ đạo trong

công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn bộ. Chi bộ trực thuộc đều bám sát vào Kế hoạch chung của Đoàn ủy cấp trên để triển khai thực hiện, đồng thời mời cấp ủy Chi bộ đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 cho Chi bộ mình.

- Công tác báo chí chính trị nội bộ Đoàn, tham gia công tác cán bộ: Trong công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc, Đoàn ủy Sở đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch theo hướng dẫn số 18-HD/TCTU ngày 05/5/2009 của Ban Tỉnh ủy Khánh Hòa và việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 07/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn ủy Sở đã phối hợp lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2013.

Đoàn ủy Sở đã thành lập Ban chấp hành thực hiện quy chế dân chủ cơ quan gồm có đại diện cấp ủy Đoàn, Chính quyền và các đoàn thể, do cấp ủy Đoàn trực tiếp lãnh đạo và chấp hành tốt, đồng thời toàn hàng năm khi có thay đổi về thành viên. Ban Chấp hành đã xây dựng các quy định, quy chế làm việc, qua đó xác định chức năng tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan theo dõi, chấp hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của cấp trên và xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn ủy đã cùng Ban Giám đốc Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, nông phó với biển để khí hậu, báo chí biển để bảo vệ các hình thức như: Tốp huân, thực hiện mít tinh, xây dựng Pano, khu vực tuyên truyền... phối hợp, cung cấp tin, bài viết Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa làm các phóng sự chuyên đề về quy hoạch, môi trường, nông nghiệp, khoáng sản để tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời đưa các nội dung nêu trên vào báo tin và trang Web của Sở.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đoàn bộ xác định việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đoàn ủy đã chấp hành các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 góp phần chuyển biến tinh thần sang hành động cho mọi cán bộ Đoàn viên, công chức, viên chức. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nếp sống trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của đoàn viên và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; liên hệ nội dung "làm theo" với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Chỉ đạo của cá nhân; triển khai Chuyên đề năm 2013 “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”

trong sinh hoạt chi bộ; tập trung chủ đạo giải quyết trong năm 2013 những vấn đề còn tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI); cá nhân đảng viên, công chức, viên chức đăng ký kê khai phạm vi công tác liên quan đến đạo đức, phong cách đã được góp ý qua kiểm điểm và nêu cao trách nhiệm của người đảng viên trong hoạt động của đơn vị.

Duy trì duy trì các cuộc họp định kỳ của tập thể Ban chấp hành, Ban thanh tra; đảng viên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của các phòng, đơn vị và triển khai các nhiệm vụ công tác của đơn vị; Phân công các đảng viên chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách tăng cường tham gia sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong nội bộ Đảng bộ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Trong năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chủ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với những kết quả đáng phấn khởi. Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Sở tập hợp đoàn thể trí tuệ của các cán bộ, đảng viên trong Sở tạo thành lực lượng then chốt, xây dựng Sở thành mô hình tập thể đoàn kết, thống nhất và ôn định, giúp Sở vượt qua những khó khăn, tồn tại thực tiễn và hoàn thành các nhiệm vụ công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Trưởng Tu - TTCNTT